



## ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ ๑ Portfolio  
ประเภทโควตาครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

.....

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ ๑ Portfolio ประเภทโควตาครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ ๑ Portfolio ประเภทโควตาครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยตามความในมาตรา ๒๔ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอเปลี่ยนแปลงเนื้อความ ลำดับ และขอเพิ่มกิจกรรมในการรับสมัครและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา ดังนี้

### กิจกรรมในการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยมีลำดับที่เกี่ยวข้องกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาและส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS ให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เดิม ดังนี้

- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามระยะเวลาที่ประกาศไว้
- ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดเข้าระบบ TCAS ให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อเข้าระบบ Clearing house และผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าไปยืนยันการเข้าศึกษาในเว็บไซต์ student.mytcas.com

มหาวิทยาลัยมีลำดับที่เกี่ยวข้องกับการประกาศรายชื่อและส่งรายชื่อไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ใหม่ ดังนี้

- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามระยะเวลาที่ประกาศไว้
- ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา แจ้งความประสงค์ในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย [entry.wu.ac.th](http://entry.wu.ac.th) ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- ส่งรายชื่อ เฉพาะผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่แจ้งความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น ไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อเข้าระบบ Clearing house ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกที่แจ้งความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

**จะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในเว็บไซต์ [student.mycas.com](http://student.mycas.com) อีกครั้ง ในวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖**

**หมายเหตุ** มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งรายชื่อไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่แจ้งความประสงค์ และ/หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ผ่านระบบแจ้งความประสงค์ในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [entry.wu.ac.th](http://entry.wu.ac.th) ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

### **เงื่อนไขต่าง ๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา**

#### **เดิม**

**ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคน** มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อเข้าระบบ Clearing house **และผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา** จะต้องเข้าไปยืนยันการเข้าศึกษาในเว็บไซต์ [student.mycas.com](http://student.mycas.com)

#### **ใหม่**

**ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาที่แจ้งความประสงค์ในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น** มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อเข้าระบบ Clearing house **และผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์** จะต้องเข้าไปยืนยันการเข้าศึกษาในเว็บไซต์ [student.mycas.com](http://student.mycas.com)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



( รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ )  
รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์